

Sáng ngày 24/01/2018, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng kết hợp với Công ty Esuhai tổ chức buổi gặp mặt các sinh viên trúng tuyển chương trình thực tập sinh tại Nhà Text B. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, CBNV Trung tâm Tuyển sinh & Giới thiệu việc làm; đội điều khiển của Công ty Esuhai cùng 08 HSSV trúng tuyển.



*Toàn thể nhân viên gặp mặt thực tập sinh làm việc tại Nhà Text B*

Chương trình hợp tác đào tạo nghề và làm việc tại Nhà Text B giữa Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng và Công ty Esuhai hướng đến các bạn học sinh, sinh viên của trường. Thông qua chương trình hợp tác giúp nâng cao trình độ Nhà Text Ng, rèn luyện kỹ năng, tác phong, thái độ, ý thức làm việc chuyên nghiệp trong môi trường Nhà Text B cho sinh viên. Tiếp nhận tiếng chuyên môn được

đào tạo tại trường kết hợp với chương trình huấn luyện kỹ năng làm việc thực tế, các bạn sẽ thêm tin tưởng vào chương trình công việc và vững bước hơn trên con đường sự nghiệp sau này.

Trong năm 2017, HSSV tham gia chương trình hợp tác này đã trải qua các lớp đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng công việc và đã có 08 bạn xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn và trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ p sinh tại Nhật Bản quý 1/2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thầy Phan Văn Sơn - Hiệu trưởng đã chúc mừng các bạn thạc sĩ p sinh, chúc các bạn có một chuyến đi thật thành công, đừng bỏ lỡ khám phá vùng đất mới, đừng bỏ lỡ cơ hội mãi mãi mong chờ của bạn thân và sẽ có sự kết nối trong tương lai với Trường sau khi hoàn thành 3 năm làm việc tại Nhật Bản. Trường sẽ quan tâm của Lãnh đạo Trường và Công ty Esuhai, đội đi nhận thạc sĩ p sinh đã hứa sẽ cố gắng hết mình để làm việc thật chuyên nghiệp, trách nhiệm, đội kết quả tốt để đáp ứng nhu cầu yêu cầu của trường đi khám nghiệm của trường Nhật Bản.



Thầy Phan Văn Sĩ - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thành viên sinh



Đội trưởng đội tuyển sinh viên nhà trường cùng các thành viên đội tuyển sinh viên





Đi diễn thực tập sinh phát biểu cảm nghĩ